

Số: ~~492~~ /BC-UBND

Nga Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Chương trình công tác năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bên cạnh những thuận lợi còn gặp không ít những khó khăn như: Dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi; giá lợn hơi không ổn định, giá vật tư nông nghiệp tăng; tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện năm 2019 đạt kết quả khá toàn diện; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa; công nghiệp tăng trưởng khá so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; các hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế có những chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành; nhất là chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện bám sát thực tế, bám sát kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 01/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; chương trình công tác năm để chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm và phát sinh đột xuất như: Chỉ đạo thời vụ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thời tiết; chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư giá quyền sử dụng đất; phát triển doanh nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp; bồi dưỡng năng lực sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo chế độ chính sách cho nhân dân.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

1. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

1.1. Những kết quả đạt được

1.1.1. Về phát triển kinh tế

UBND huyện ban hành các đề án, kế hoạch, giải pháp để hỗ trợ, kích cầu sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu

cây trồng mùa vụ với phương châm “Xuân muộn – Mùa sớm” nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Với chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt, sát thực tiễn. Duy trì tốc độ tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu vượt so cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm và thủy sản phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng 15.329,1 ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt 56.109 tấn.

Công tác phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được theo dõi thường xuyên, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh và vận chuyển động vật, sản phẩm có nguồn gốc động vật không có dịch xảy ra. Toàn huyện có 997 trang trại, gia trại đang hoạt động. Tổng đàn tăng nhẹ theo xu hướng chung của cả nước. Tháng 5/2019 trên địa bàn huyện xuất hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến nay đã xảy ra tại 188 hộ, 71 thôn, của 22 xã, thị trấn, buộc phải tiêu hủy 2.426 con lợn trọng lượng 103.002,7 kg.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 1.815 ha bằng 106,9% cùng kỳ.

Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đến nay đã đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 19/19 tiêu chí/xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 20 xã, số thôn đạt chuẩn nông thôn mới là 125/163 thôn.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 368.357 triệu đồng, đạt 131,2% dự toán tỉnh giao 124,5% dự toán huyện giao và bằng 98,3 % so với cùng kỳ. Thu ngân sách huyện ước đạt 779.346 triệu đồng đạt 151,6% kế hoạch tỉnh giao. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn đạt kết quả khá, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Công tác giải phóng mặt bằng được tăng cường triển khai, trong năm 2019 hoàn thành dự án 41/100 dự án, với diện tích 26,65 ha/98,14 ha.

Đến nay đã hoàn thành 40/60 doanh nghiệp phần đầu hoàn thành 20 doanh nghiệp mới đạt Kế hoạch tỉnh giao.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Thường xuyên kiểm tra một số điểm gây ô nhiễm môi trường, các trang trại tổng hợp. Tăng cường rà soát, kiểm tra các nguồn thải và xử lý triệt để các điểm phát sinh rác thải không đúng nơi quy định, kiểm tra việc chấp hành về vệ sinh môi trường của các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

1.1.2. Về văn hóa, xã hội

Công tác văn hóa, giáo dục được quan tâm; chỉ đạo nâng cao đời sống văn hoá cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động các làng văn hoá, cơ quan văn hoá, tiếp tục chỉ đạo quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện, hàng năm các hoạt động du lịch thu hút nhiều lượt khách tham quan; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; trong năm 2019 có 05 đơn vị đạt chuẩn QGYT giai đoạn 2; các cơ sở khám chữa bệnh được tăng cường về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực.

Chỉ đạo xây dựng xã ATTP đạt 63%. Hoàn thành 36/36 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 30/30 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Thực phẩm

tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đạt chỉ tiêu 23.430 tấn. Trong năm có 71/75 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm, còn lại 04 cơ sở đang thực hiện. Đã thực hiện 03/13 chợ kinh doanh thực phẩm, 10/13 chợ đang thực hiện; 22/10 bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm đạt chỉ tiêu đề ra. Đã thăm định 6/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, đang đề nghị thăm định 9 xã trong quý IV/2019.

Chỉ đạo chi trả trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân các dịp lễ tết; đào tạo nghề được 3100 lao động, giải quyết việc làm cho 2800 người lao động, xuất khẩu được 315 lao động. Triển khai rà soát điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Điều tra cung – cầu lao động năm 2019 để dự báo tình hình lao động trong những năm tiếp theo.

1.1.3. Về an ninh – Quốc phòng

Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt; phòng chống lụt bão đạt kết quả cao.

An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ổn định. UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tăng cường phối hợp trong giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kết hợp đấu tranh; xử lý nghiêm, kịp thời đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm. Chú trọng duy trì trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và kiểm chế tai nạn giao thông.

1.1.4. Về công tác nội chính

Công tác nội chính đảm bảo kịp thời theo đúng quy định. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Bộ phận một cửa hoạt động nề nếp tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết.

Trong năm 2019, chỉ đạo bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND ở 6 xã, bổ nhiệm 30 lãnh đạo quản lý: bổ nhiệm mới 03 lãnh đạo phòng ban và 07 đơn vị sự nghiệp, 20 cán bộ lãnh đạo các trường THCS và mầm non. Xây dựng đề án nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số xã Nga Nhân và xã Nga Lĩnh để thành lập xã Nga Phượng; nhập xã Nga Hưng và Nga Mỹ vào Thị trấn Nga Sơn để thành lập Thị trấn Nga Sơn mới; sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên vào trường Trung cấp nghề; sáp nhập Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

1.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.

1.2.1. Về hạn chế, tồn tại.

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm, một số cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng chậm được nhân rộng; việc xây dựng mô hình nhà màng, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp cho giá trị kinh tế cao ở một số xã còn chậm; vật tư nông nghiệp đầu vào chưa được kiểm soát chặt chẽ; dịch bệnh trên gia súc diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển chăn nuôi. Công tác làm

thủy lợi trước mùa mưa bão ở các xã, thị trấn chưa đạt kế hoạch; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số xã thiếu quyết liệt, một số tiêu chí đã đạt nhưng không bền vững.

- Chưa có nhiều giải pháp tích cực mở rộng sản xuất TTCN, việc thành lập mới doanh nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm tiến độ.

- Một số xã chỉ đạo thu ngân sách chưa đạt kế hoạch; tiến độ thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất ở theo kế hoạch 2019 và công tác chuẩn bị để triển khai một số dự án mới chưa quyết liệt.

- Công tác quản lý đất đai, môi trường, tình trạng xây dựng trái phép, vi phạm hành lang lưu không, hành lang đê ở một số xã chậm được phát hiện và xử lý thiếu kiên quyết; tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tồn đọng và đất nông nghiệp sau dồn đổi còn nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi ở một số xã chưa quyết liệt.

- Tệ nạn cờ bạc, số đề, tín dụng đen, nghiện hút đã được đẩy lùi một bước, tuy nhiên tại một số xã vẫn còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

1.2.2. Nguyên nhân .

- *Khách quan:*

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khó khăn, thiếu ổn định, tác động mặt trái của cơ chế thị trường.

- *Chủ quan:*

Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo ở một số đơn vị, ngành chức năng chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt, chưa bám sát vào mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Công tác tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp và trong giải phóng mặt bằng các dự án còn hạn chế.

Việc phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, các phòng ban chuyên môn có lúc thiếu đồng bộ. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, một số cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân chưa làm hết trách nhiệm được giao. Công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị còn nhiều hạn chế.

Công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện tham gia giao thông có lúc, có nơi chưa nghiêm, diễn biến tội phạm liên tục phát triển.

2. Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh, việc chỉ đạo điều hành các công việc cụ thể đối với địa phương.

UBND huyện đã tổ chức chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Đề án, Dự án, Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo Quy chế hoạt động của UBND tỉnh đã ban hành.

UBND huyện bám sát quy chế làm việc của UBND tỉnh; tất cả công việc đều được thực hiện đúng quy định, tham mưu đúng trình tự và thẩm quyền. Đối với các công việc được giao, dưới sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành,

UBND huyện thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của các Sở, ngành cấp tỉnh; không có việc làm trái với Quy chế, không có hiện tượng gây khó khăn đối với cơ sở.

Phối hợp với các Sở, Ban ngành chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đến nay, bình quân toàn huyện đạt 19/19 tiêu chí.

Đối với thực hiện các công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho địa phương trong năm 2019 theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đều được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả 100%. Tuy nhiên tiến độ thực hiện chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới còn chậm (40/60 doanh nghiệp); giải phóng mặt bằng; thực hiện các dự án còn chậm, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn chậm.

3. Kiểm điểm việc xây dựng và thực hiện các đề án trong chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh.

Tổng số dự án đã đăng ký được đưa vào chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh: 4 dự án.

3.1. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn: UBND huyện đã hoàn thành các bước khảo sát, đo vẽ địa hình; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và hoàn thiện dự thảo quy hoạch và đã trình UBND tỉnh.

3.2. Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Nga Sơn: UBND huyện đã hoàn thành các bước khảo sát, đo vẽ địa hình; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã hoàn thiện dự thảo quy hoạch và trình UBND tỉnh vào quý IV/2019.

3.3. Quy hoạch đô thị Hới Đào: Đã tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế lập quy hoạch và dự kiến trình UBND tỉnh vào năm 2020.

3.4. Quy hoạch đô thị Diên Hộ: Tạm dừng

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

Đăng ký 2 đề án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh: Đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Quy hoạch tổng thể di tích cấp quốc gia động Từ Thức.

Trên đây là nội dung kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn.

UBND huyện Nga Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2019, đoàn kết, năng động trong tham mưu, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Đình Hiếu